

## การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. นายวีระพันธ์ ชูขยม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มอบหมายนายบุญมี แพงงจ่าย รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมนายอภิดุล ทองวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ราษฎรบ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการชี้แจงสอบถาม ซักถามปัญหา ความเป็นมา สภาพพื้นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของบ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖ ในปัจจุบันนี้ว่ายังไม่มีการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามระเบียบ จึงได้นำเรียนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ เพื่อรับทราบและเป็นข้อสรุปดำเนินการในขั้นตอน

โดยจำเอกสาธิต ธีระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงความเป็นมาถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งตามกระบวนการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต้องผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่ขอใช้

พร้อมนายอภิดุล ทองวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของวันนี้ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มาร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจ ให้ทราบถึงเขตพื้นที่เกษตรกรรม แนวเขตที่ขอใช้เป็นบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันสถานที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรหลายหน่วยงานตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอใช้และขอลอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และยังไม่มีที่ราชพัสดุกรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้หน่วยงานดำเนินการขอใช้และขอลอนสภาพที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการได้อย่างถูกต้อง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการขอใช้และขอลอน สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ในราชการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม การเกษตรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขอใช้และขอลอนสภาพที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ลดปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น

ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖ ชาวบ้านได้มีข้อสอบถามหลายประเด็นเกี่ยวกับความไม่เข้าใจในส่วนของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะขอใช้พื้นที่ หรือจะขอย้ายพื้นที่ออกไปอีก หรือประการใด หรือขอใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เห็นควรพร้อมกันมีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเกษตรกรรมดังกล่าวเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ต่อไป